

**TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:

Bình Định, ngày tháng năm

V/v tích cực đơn đốc, hướng dẫn NNT chuyển đổi HĐĐT, tem/vé/thẻ điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Kính gửi:

- Các phòng TTKT;
- Các Chi cục Thuế khu vực, thị xã, thành phố;

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực từ ngày 01/7/2022; do đó, từ ngày 01/7/2022 tất cả các loại hóa đơn, tem, vé, thẻ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC không còn giá trị sử dụng.

Vì vậy, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã có Công văn số 461/CTBDI-TTHT ngày 23/02/2022 về việc tiếp tục triển khai HĐĐT đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh; Công văn số 1219/CTBDI-TTHT ngày 05/5/2022 về việc tiếp tục đơn đốc chuyển đổi HĐĐT và triển khai tem/vé/thẻ theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, hướng dẫn các phòng TTKT, các Chi cục Thuế trực thuộc đơn đốc NNT chuyển đổi HĐĐT bao gồm cả tem/vé/thẻ.

Nhằm triển khai dứt điểm việc chuyển đổi HĐĐT (giai đoạn 2) bao gồm cả tem/vé/thẻ trước 01/7/2022, Cục Thuế đề nghị các phòng TTKT, các Chi cục Thuế trực thuộc thực hiện một số nội dung sau đây:

1- Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 461/CTBDI-TTHT và Công văn số 1219/CTBDI-TTHT nêu trên. Đồng thời, để tránh khiếu kiện về sau, các Chi cục Thuế gửi Thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC (theo mẫu đính kèm Công văn này) qua đường Bưu điện đến từng doanh nghiệp, tổ chức chưa chuyển đổi HĐĐT, tem/vé/thẻ hoặc đã chuyển đổi HĐĐT nhưng chưa chuyển đổi tem/vé/thẻ theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, phân đầu đến 25/6/2022 hoàn thành việc chuyển đổi giai đoạn 2.

2- Về việc chuyển đổi sử dụng vé điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (TT78) đối với HKD giữ xe ô tô, xe máy nộp thuế theo phương pháp khoán.

Tại điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC quy định về

quản lý thuế đối với hộ khoán:

“c) Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh, khi khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn lẻ thì hộ khoán khai thuế theo từng lần phát sinh và sử dụng Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này đồng thời xuất trình, nộp kèm theo hồ sơ khai thuế các tài liệu sau:

.....”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hộ khoán chỉ được sử dụng HĐĐT theo từng lần phát sinh. Do đó, không triển khai áp dụng vé điện tử theo TT 78 đối với tất cả các HKD giữ xe ô tô, xe máy nộp thuế theo phương pháp khoán, cho đến khi có hướng dẫn mới của Tổng cục Thuế.

3- Về việc chuyển đổi sử dụng vé xe điện tử theo TT 78 của các HTX vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định, có kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

Theo báo cáo, công tác quản lý thuế hiện nay tại CCT TP Quy Nhơn, CCT thị xã An Nhơn:

- Các Chi cục quản lý thuế đối với pháp nhân HTX vận tải, MST 10 chữ số, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kê khai nộp thuế TNDN theo DT trừ chi phí.

- Đối với các xã viên có xe khách, các Chi cục lập bộ thuế khoán với MST 10 chữ số;

+ Doanh thu tính thuế tính trên từng từng phương tiện bao gồm:

DT khoán + DT bán vé + DT theo HĐĐT từng lần phát sinh (nếu có)

+ Xã viên ủy quyền HTX nộp Tờ khai hàng năm, nộp thuế hàng tháng.

- Việc phát hành và sử dụng vé xe hiện tại: HTX đặt in, đăng ký với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Để phù hợp với phương thức quản lý thuế hiện nay đối với các HTX vận tải có kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để xã viên các HTX và HTX hoạt động kinh doanh vận tải. Các Chi cục Thuế hướng dẫn HTX đăng ký sử dụng vé xe điện tử theo TT 78 và chịu trách nhiệm quản lý thu thuế như hiện nay, Chi cục cần lưu ý trách nhiệm của HTX trong việc giám sát xã viên kê khai đầy đủ doanh thu tính thuế như đã nêu trên; HTX cũng sẽ bị cưỡng chế hóa đơn (vé xe điện tử) nếu để xã viên nợ đọng thuế....

4- Công tác báo cáo tiến độ chuyển đổi HĐĐT giai đoạn 2.

Định kỳ các Chi cục Thuế và các phòng TTKT báo cáo tiến độ thực hiện, trước 17 giờ 00 ngày thứ 3 và ngày thứ 6 hàng tuần, gửi về địa chỉ ndhan.bdi@gdt.gov.vn để phòng TTHT theo dõi và tổng hợp.

Cục Thuế tỉnh Bình Định đề nghị các phòng TTKT và các Chi cục Thuế trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo kịp thời về Cục Thuế (phòng TTHT) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng: CNTT, HKDCN, QLN;
- Lưu: VT, TTHT.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đầu